

Hương về ngày Thương binh - Liệt sĩ



Lực lượng vũ trang tỉnh thấp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị).

Trong những ngày tháng 7, cùng với cả nước, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cũng hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) với nhiều hoạt động tri ân.

Cũng như các địa phương khác, huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể thực hiện các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người

có công (NCC) với cách mạng và khẩn trương hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho NCC. Ông Bùi Sĩ Hân, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Với trên 10.000 NCC được hưởng thường xuyên các chế độ của Đảng và Nhà nước, kỷ niệm ngày 27/7 năm nay, Thái Thụy chỉ đạo các địa phương triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho NCC. Theo kế

hoạch, đầu tháng 7, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức 2 đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước; từ ngày 22 - 25/7, huyện tổ chức các đoàn thăm, tặng quà NCC tiêu biểu; riêng các địa phương trong huyện ngoài các suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và huyện, tùy vào nguồn ngân sách địa phương bố trí kinh phí để thăm hỏi,

tặng quà và chăm lo cho đời tượng nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay Trung tâm tổ chức cho đối tượng đến thăm một số khu di tích, thăm lại chiến trường, những địa danh từng gắn liền với cuộc chiến đấu của quân và dân ta; bố trí các chuyến xe đưa NCC và thân nhân của họ đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ, đến thờ liệt sĩ trong và ngoài tỉnh. Ông Vũ Tiến Chính, Giám đốc Trung tâm tâm sự: Với mong muốn chăm lo tốt nhất cho NCC cả về vật chất và tinh thần, gần đây ngày Thương binh - Liệt sĩ, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh cho NCC và tổ chức giao lưu văn nghệ giữa NCC với nhau nên ai cũng thấy phấn khởi.

Phát huy đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho NCC và thân nhân của họ. Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Từ nay đến ngày 27/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các

địa phương tập trung giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng xác nhận NCC theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho NCC, hoàn thành thẩm định hồ sơ cá nhân trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ trước ngày 27/7. Trong tháng 7, Sở cũng sẽ có hàng loạt hoạt động lớn kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ như tổ chức thăm hỏi, trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho NCC và thân nhân của họ; tổ chức các đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và một số nghĩa trang liệt sĩ ở Điện Biên, Hà Giang; tổ chức đoàn đại biểu NCC với cách mạng tiêu biểu dự hội nghị biểu dương NCC tiêu biểu toàn quốc; thăm hỏi, tặng quà NCC và thân nhân của họ; thăm, tặng quà thương bệnh binh nặng là người Thái Bình đang điều trị ở tỉnh ngoài; dâng hương, đặt vòng hoa, thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh; phát động xây dựng quỹ "Đến nơi đáp nghĩa"... Với những hoạt động phong phú, các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và cả xã hội đã và đang hướng ngày Thương binh - Liệt sĩ đầy ý nghĩa.

NGUYỄN CƯỜNG

Điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy



Ảnh minh họa

(chinhphu.vn) Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1112/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung "Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy".

Cụ thể, đối với ô tô, Quyết định số 1112 đã điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ (GTLPTB) của 70 dòng xe ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu; điều chỉnh GTLPTB của 44 dòng xe ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước; điều chỉnh GTLPTB của 2 dòng xe ô tô pick up, tải van nhập khẩu; điều chỉnh GTLPTB của 3 dòng xe ô tô pick up, tải van sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đối với xe máy, Quyết định số 1112 đã điều chỉnh GTLPTB của 21 dòng xe máy hai bánh nhập khẩu; điều chỉnh GTLPTB của 33 dòng xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước; điều chỉnh GTLPTB của 5 dòng xe máy hai bánh (điện) sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo bảng GTLPTB điều chỉnh mới, chiếc xe Audi Q5 design 45 TFSI (FYBCAY) thế tích 2.0, số người cho phép chở 5 người, GTLPTB mới là 2.525 triệu đồng, giảm 25 triệu đồng so với quy định tại Quyết định số 618 do Bộ Tài chính ban hành tháng 4/2019.

Tương tự, chiếc xe Audi 45 tfsi quattro (4MB1) có thế tích 2.0, số người cho phép chở 7 người có GTLPTB mới là 3.397 triệu đồng, giảm 57 triệu đồng so với Quyết định số 618.

Chiếc xe nhãn hiệu Ford Mustang ecoboost fastback thế tích làm việc 2.3, cho phép chở 4 người có GTLPTB là 1.720 triệu đồng; giảm 77 triệu đồng so với Quyết định số 618.

Quyết định số 1112/QĐ-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 3/7/2019.

Cảnh báo vi phạm trong xuất khẩu gia súc sống từ Úc sang Việt Nam



Ảnh minh họa

(nongnghiep.vn) Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, báo cáo của Bộ Nông nghiệp Úc cho hay, tính đến ngày 31/5/2019 đã có 33 lô hàng gia súc sống của Úc được xuất khẩu qua đường biển sang Việt Nam, bao gồm 90.560 con bò và 397 con trâu.

Tuy nhiên, có hơn 1.500 con bò và 99 con trâu đã không được chuyển đến hoặc không truy xuất được nguồn gốc tại các trang trại hay lò mổ được phê duyệt tại Việt Nam trong 13 tháng qua.

Bộ Nông nghiệp Úc đã thông báo các trường hợp vi phạm nghiêm trọng đối với việc xuất khẩu gia súc sống sang Việt Nam khi không tuân thủ các yêu cầu trong Hệ thống đảm bảo chất lượng chuỗi cung ứng xuất khẩu (ESCAS).

Hội đồng Xuất khẩu gia súc sống của Úc (ALEC) đã ủy quyền cho một công ty độc lập để thực hiện việc đánh giá thị trường nhằm báo cáo về tình hình chuỗi cung ứng tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Họ sẽ đưa ra quyết định chính thức cần phải làm gì khi báo cáo đánh giá được hoàn thành, dự kiến trong tháng 8/2019.

MINH NGUYỄN

Phụ nữ thành phố Chung tay chỉnh trang đô thị

Thực hiện chủ đề năm chỉnh trang, phát triển đô thị của thành phố Thái Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố đã phát động đợt hoạt động mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện không lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi sản xuất, kinh doanh, thực hiện bỏ rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định. Qua một thời gian triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả rõ rệt, ý thức của cán bộ, hội viên, gia đình phụ nữ được nâng lên, các tuyến đường phố chính luôn bảo đảm thông thoáng, sạch đẹp.

Ngày từ đầu năm, Hội LHPN phường Quang Trung đã tổ chức ký giao ước thi đua với 100% chi hội; ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự đô thị (TTĐT), an toàn giao thông (ATGT), vệ sinh môi trường (VSMT) đến 100% gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ trong phường; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm quy chế quản lý đô thị. Hội đã thành lập các tổ phụ nữ "5 không, 3 sạch", tổ chức gắn biển "Tuyên dương phụ nữ tự quản"; thường xuyên



Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị chăm sóc hoa trên tuyến phố Lê Lợi.

huy động hội viên tham gia VSMT đường phố, khu dân cư, khu vực sông Vĩnh Trà, bóc gỡ các tờ rơi trên cột đèn, cột điện; duy trì hiệu quả mô hình "Giáo dục hành động thực hiện ATGT" và truyền thông Luật Giao thông đường bộ.

Ngày sau khi Hội LHPN thành phố phát động đợt

hoạt động mạnh, 19/19 hội LHPN xã, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện bằng nhiều hình thức. Đồng thời, duy trì hoạt động thường xuyên các mô hình phụ nữ tự quản tại các tổ dân phố và mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản. Bà Phạm

Thị Nhõ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 30, phường Bồ Xuyên cho biết: Tổ dân phố có hơn 100 hộ, trên địa bàn tổ có nhiều tuyến phố chính như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn kéo dài, Trần Nhật Duật với số lượng hộ kinh doanh buôn bán mặt các tuyến đường đông nên để thực hiện tốt công

tác bảo đảm TTĐT, ATGT, VSMT, Chi hội đã tích cực vận động chị em phát huy tinh thần tự quản ngay tại khu vực gia đình mình. Tại các đoạn đường tự quản, chị em đảm nhận việc quét dọn vệ sinh, phối hợp giữ gìn trật tự, cảnh quan, ngăn ngừa các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường hoặc coi nơi chôn vùi rác thải... Chủ tịch Hội LHPN thành phố Nguyễn Thị An cho biết: Để hội viên đồng lòng thi đua thực hiện tốt chủ đề năm chỉnh trang, phát triển đô thị, các cấp hội đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền với hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức các hội thi, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm; duy trì các tổ, đội tuyên truyền về TTĐT, ATGT, VSMT, ngày chủ nhật xanh, đoạn đường phụ nữ tự quản. Theo đó, mỗi cơ sở hội chủ động đăng ký đảm nhận với cấp ủy địa phương một công trình thiết thực, hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2019, Hội đã phối hợp huy động 57.670 hội viên, đoàn viên, sinh viên, học sinh tham gia tổng vệ sinh môi trường, xử lý các bãi rác thải trên địa bàn; tham gia bóc gỡ khoảng 95% số tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái quy định dán trên cột điện, tường nhà khu dân cư, cơ quan, xí nghiệp; phối hợp

huy động 500 cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia lễ mít tinh hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" và tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường hai bên bờ sông Trà Lý thuộc địa bàn các phường Bồ Xuyên, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu. Duy trì hiệu quả đoạn đường phụ nữ tự quản gần 187 biển. Phát động hội viên hạn chế sử dụng túi nilon, sử dụng làn nhựa khi đi chợ, đã phát miễn phí 4.430 làn nhựa trị giá gần 97,5 triệu đồng... Qua đợt tuyên truyền, vận động của các cấp hội đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm TTĐT, ATGT, VSMT của đại bộ phận người dân trên địa bàn. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy trên 85% gia đình, cơ quan đã chấp hành các quy định của thành phố. Tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng trên các tuyến phố được hạn chế rõ rệt. Nhiều phường như Phường Trung, Lê Hồng Phong, Bồ Xuyên... tỷ lệ hộ dân chấp hành việc bỏ rác thải đúng nơi, đúng nơi quy định đạt trên 90%.

Với sự chung tay hưởng ứng của các cấp hội phụ nữ trong việc chỉnh trang đô thị, tin rằng ý thức của người dân thành phố sẽ ngày càng nâng lên, góp phần làm cho cảnh quan đô thị ngày thêm văn minh, sạch đẹp.

Vũ Thư Chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm

Dịch cúm gia cầm A/H5N6 hiện xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh và đang có diễn biến phức tạp, khó lường. Là địa bàn đã xảy ra dịch cúm này vào tháng 10/2018, thời điểm này, huyện Vũ Thư tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm tại phát, bảo vệ an toàn đàn gia cầm.

Với khoảng 40.000 con gà, vịt các loại, gia đình ông Phạm Duy Bình, thôn Mỹ Lộc là hộ chăn nuôi gia cầm lớn nhất xã Việt Hùng (Vũ Thư). Những ngày này, ông Bình chủ động theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng để nắm chắc thông tin diễn biến dịch cúm gia cầm A/H5N6 trong và ngoài tỉnh. Không lo lắng "suông", ông Bình khẩn trương hành động bằng việc triển khai ngay

các biện pháp phòng ngừa dịch cúm. "Không có cơ chế hỗ trợ vắc-xin của Nhà nước, gia đình tôi sẵn sàng đầu tư mua vắc-xin và thuê người để tiêm phòng bệnh cúm A/H5N6 cho toàn bộ lứa gà, vịt thuộc diện tiêm. Tôi thường xuyên vệ sinh, khử trùng chuồng trại bằng các dung dịch sát khuẩn và với bột; cho gà, vịt uống nước sạch, tăng cường chế độ dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho đàn gà, vịt. Thời điểm này đang có dịch cúm, gia đình tôi lựa chọn kỹ và chỉ nhập mới đàn gà, vịt có nguồn gốc rõ ràng, ở vùng an toàn nhằm tránh lây nhiễm dịch cúm sang đàn gia cầm của gia đình" - ông Bình chia sẻ.

Việt Hùng hiện là một trong những xã có tổng đàn gia cầm lớn nhất huyện Vũ Thư. Đàn gia cầm của xã hiện có trên 60.000 con,

chủ yếu là gà, vịt nuôi tập trung ở một số trang trại, gia trại, ngoài ra còn có gia cầm khác như ngan, ngỗng, chim bồ câu. Năm 2018, Việt Hùng là xã đã xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6, do đó công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tái phát được chú trọng. Ông Nguyễn Văn Huỳnh, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, huy động các thành viên vào cuộc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch cúm tái phát. Ban Chăn nuôi và Thú y xã phối hợp với các đoàn thể, thôn, Đai Truyền thanh xã liên tục tuyên truyền nâng cao ý thức, hướng dẫn kỹ năng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh đàn gia cầm cho các chủ hộ chăn nuôi. Xã vận động bà con tiến hành

tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia cầm; đặc biệt nhắc nhở, đôn đốc bà con thực hiện tốt khâu vệ sinh, khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Địa bàn xã có chợ Búng, là nơi vận chuyển, kinh doanh gia cầm, xã đã thường xuyên giám sát, nhắc nhở các hộ kinh doanh không buôn bán, vận chuyển gia cầm ốm, bệnh hoặc ở vùng dịch; tuyên truyền hộ chăn nuôi, nếu phát hiện gia cầm có biểu hiện nhiễm cúm A/H5N6 không nên giấu diếm mà cần báo sớm để địa phương chủ động xử lý, tránh dịch lây lan ra diện rộng.

Bà Lưu Thị Thu Hoài, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Qua khảo sát nhanh, tổng đàn gia cầm của Vũ Thư hiện có khoảng 1.150.000 con, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm

2018, chủ lực là đàn gà, vịt, ngan. Vũ Thư nằm ở cửa ngõ của tỉnh nên việc vận chuyển, buôn bán gia cầm diễn ra thường xuyên, khó kiểm soát. Trong khi đó, năm 2018, địa bàn Vũ Thư đã từng xảy ra ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6, do đó, thời điểm này, huyện đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa dịch bệnh. Khi một số địa phương trong tỉnh xuất hiện dịch cúm gia cầm, UBND huyện đã sớm ban hành Công văn số 552 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm tái phát và nhiều văn bản để chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động triển khai. Huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn, địa phương, người chăn nuôi tăng cường giám sát làm sàng dịch bệnh trên đàn gia cầm để kịp thời phát hiện, xử lý nếu có dịch cúm gia cầm phát sinh; phát động người chăn nuôi chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia cầm. Các cơ quan chuyên môn tuyên truyền đầu hiệu nhận biết và cách phòng, chống bệnh cúm gia cầm, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học,

đặc biệt khâu xử lý vệ sinh chuồng trại để người chăn nuôi nắm vững. Đối với các nơi tập trung chăn nuôi, chế biến, kinh doanh gia cầm như chợ, trang trại, gia trại cần thường xuyên tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng và rắc vôi bột để xử lý môi trường. Huyện chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát,

quản lý việc vận chuyển, các loại gia cầm, thực phẩm gia cầm lưu thông trên địa bàn huyện.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi vừa qua gây tổn thất nặng nề cho người chăn nuôi. Nhiều hộ đang nỗ lực chuyển sang đầu tư chăn nuôi gia cầm để bù lại tổn thất cho chăn nuôi lợn. Vì vậy, nếu không làm tốt

công tác phòng ngừa, để dịch cúm gia cầm A/H5N6 xảy ra thì người chăn nuôi sẽ chịu thiệt hại chóng mặt. Với ý nghĩa đó, cấp ủy, chính quyền và người chăn nuôi Vũ Thư nỗ lực cao nhất để ngăn ngừa dịch cúm gia cầm A/H5N6 tái phát, bảo vệ an toàn đàn gia cầm.

QUYÊN LƯU



Gia đình ông Phạm Duy Bình (xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư) chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch cúm gia cầm A/H5N6.